

**TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI...**

(Tiếp theo trang 1)

Thăm và làm việc với Ban Quản lý cảng Gothenburg (Thụy Điển), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kỹ năng quản lý, điều hành và hoạt động thương mại của cảng; đồng thời cho biết Thái Bình đang quy hoạch cảng Ba Lạt với tổng diện tích 150ha. Qua tìm hiểu thực tế sẽ giúp tỉnh có thêm kinh nghiệm trong quy hoạch, đầu tư xây dựng cảng

của Thái Bình hiện đại, hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp đó, đoàn công tác của UBND tỉnh đã tới Na Uy tham gia cuộc hội thảo cơ hội kinh doanh với thị trường Na Uy do Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và Bộ Công nghiệp Thương mại và Thủy sản Na Uy phối hợp tổ chức tại Thủ đô Oslo. Tại hội thảo, ông Ole Henaes, Vụ châu Á và Trung

Đông, Innovation Na Uy (Bộ Công nghiệp Thương mại và Thủy sản Na Uy) cho biết, kinh tế Na Uy dựa nhiều vào thương mại xuất nhập khẩu và luôn tìm kiếm đối tác chiến lược lâu dài với các nước, trong đó có Việt Nam. Còn ông Ame - Kjetil Lian, Tham tán thương mại Na Uy tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Văn phòng đại diện Innovation Na Uy tại Hà Nội khẳng định, hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Na Uy và Việt Nam có nhiều cơ hội trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, nông nghiệp, thủy

hải sản, kinh tế tuần hoàn. Mỗi quan hệ hợp tác ngoại giao Việt Nam - Na Uy có bề dày truyền thống 50 năm qua rất tốt đẹp là cơ sở tin tưởng cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu được quảng bá những tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thái Bình năm đạt hơn 4 tỷ USD nhưng giá trị thương mại song phương với

Na Uy còn rất khiêm tốn. Qua hội thảo, tình mong quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa Thái Bình và Na Uy sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Các doanh nghiệp hai bên tham gia hội thảo sớm có được những hợp đồng ký kết hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa với nhau và có nhiều doanh nghiệp Na Uy nghiên cứu đầu tư vào Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh từ lúc khởi đầu cũng như suốt quá trình hoạt động của dự án.

Ngay sau cuộc hội thảo, các doanh nghiệp của tỉnh cũng đã có các cuộc gặp gỡ đàm phán xúc tiến thương mại với một số doanh nghiệp của Na Uy về xuất nhập khẩu hàng hóa các ngành hàng: thực phẩm, dệt may, da giày và hợp tác dự án trong lĩnh vực năng lượng. Các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát, Công ty TNHH Tâm Anh bước đầu đã đạt được kết quả đàm phán hứa hẹn nhiều triển vọng, cơ hội hợp tác xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như trao đổi chia sẻ kinh nghiệm quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh hiệu quả và liên doanh, liên kết thực hiện dự án tại Thái Bình trong thời gian tới.

**Hội nghị hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh miền Bắc**



Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng ngày 14/8, tại Thái Bình, hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh miền Bắc tổ chức hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Hiện nay, tại miền Bắc đã có 12 tỉnh, thành phố thành lập được hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh. Hoạt động của hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh miền Bắc đoàn kết, bám sát mục tiêu, điều lệ của hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. Tại Thái Bình, ở hầu hết các xã, phường đều có ít nhất một chi họ Hoàng - Huỳnh, trong đó nhiều chi họ lớn, có số đình lên tới hàng nghìn. Chi họ nào cũng có từ đường thờ họ khang trang, tôn nghiêm. Một số từ đường họ Hoàng - Huỳnh tại Thái Bình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia như từ đường họ Hoàng thôn Đa Cốc, xã Nam Bình (Kiến Xương); từ đường họ Hoàng, thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư). Từ năm 2006, tại Thái Bình, ban liên lạc đồng họ Hoàng - Huỳnh đã được thành lập, đến năm 2014 đã tiến hành đại hội lần thứ nhất. Từ đó tới nay, hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh tỉnh Thái Bình luôn đoàn kết, thiết thực thúc đẩy sự phát triển chung của hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh trên cả nước.

Tại hội nghị, đại biểu hội đồng đồng tộc họ Hoàng - Huỳnh các tỉnh miền Bắc đã phát biểu tham luận xây dựng đồng họ ngày càng phát triển.

TU ANH



Cảng Gothenburg của Thụy Điển.

**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Hỏi đáp Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành**

(tiếp theo và hết)

**Câu 10:** Để bảo vệ người chưa thành niên, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định những hành vi nào, hoạt động nào bị cấm do có liên quan đến người chưa đủ 18 tuổi?

**Trả lời:**  
Trong 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có 3 nhóm hành vi có liên quan trực tiếp đến người chưa đủ 18 tuổi, đó là:

- Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.
- Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.
- Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham

gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

**Câu 11:** Để giảm tác hại của rượu, bia nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định biện pháp gì?

**Trả lời:**  
Theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia gồm có:

- Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.
- Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện

pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.

- Tổ chức đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật về quản lý.

**Câu 12:** Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia nhằm giúp cho giới trẻ nâng cao

hiểu biết, chấp hành đúng các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia?

**Trả lời:**  
Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia được quy định cụ thể tại Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, cụ thể như sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải bảo đảm chính xác, khoa học.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia.

- Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh.

- Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia.

- Kể từ ngày Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

**LÊ THUY**

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

**16 thí sinh tranh tài tại vòng bán kết cuộc thi em yêu làn điệu dân ca**



Nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện khả năng với nhạc cụ dân tộc.

Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh vừa tổ chức vòng bán kết cuộc thi em yêu làn điệu dân ca dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tham gia vòng bán kết cuộc thi, 16 thí sinh được tuyển chọn từ vòng sơ khảo tranh tài sôi nổi với các tiết mục độc tấu, đơn ca, trong đó nhiều thí sinh tự tin thể hiện khả năng với các loại nhạc cụ dân tộc và làn điệu chèo cổ. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, ươm

mầm, bồi dưỡng tài năng trẻ, hạt nhân trong lĩnh vực nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật chèo truyền thống; nâng cao hiểu biết, tình cảm của thế hệ trẻ đối với dân ca; góp phần giáo dục truyền thống, nhân cách cho thanh thiếu niên trong tỉnh.

Ban tổ chức đã chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng chung kết của cuộc thi.

TU ANH

**Tổn thương gan do dùng nhiều bia rượu**

Uống bia rượu đã trở thành nét "văn hóa" đặc trưng không thể thiếu trên các bàn tiệc, cuộc vui chơi của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng sử dụng bia rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.

**Tăng men gan, gan nhiễm mỡ do lạm dụng bia rượu**

Theo thống kê của Viện Chính sách và chiến lược y tế, mỗi năm người Việt tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia và gần 68 triệu lít rượu. Thực trạng này khiến tỷ lệ người mắc các vấn đề về gan như: tăng men gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu bia... ngày càng gia tăng.

Thực tế, có nhiều người bị tổn thương gan do sử dụng bia rượu quá mức. Như trường hợp của anh Nguyễn Đức Long (34 tuổi) trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội: "Bia hơi là món khoái khẩu của tôi, vì thế mà hết giờ làm tôi hay hẹn bạn bè đi uống vài cốc. Không ngờ rằng thú vui này đã khiến cho tôi bị tăng men gan lúc nào không hay, mãi cho tới khi xuất

**TPBVSK BỔ GAN TÂM BÌNH**

Hỗ trợ:

- ★ Bổ gan, tăng cường chức năng gan;
- ★ Thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bảo vệ gan;
- ★ Giảm triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, vàng da, chán ăn, mệt mỏi;
- ★ Giảm tác hại rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Hotline tư vấn: 0343 44 66 99

hiện triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ tới vội đi khám thì phát hiện chỉ số men gan của mình lên đến gần 1000U/L".

Lý giải về nguyên nhân tổn thương gan do rượu, các chuyên gia gan mật cho biết, rượu bia khi vào cơ thể có khoảng 10% lượng cồn được đào thải qua nước tiểu, mồ hôi và hơi thở, 90% còn lại sẽ đến thẳng gan để xử lý. Tại đây, cồn sẽ được tế bào gan chuyển hóa, khử độc và đào thải. Nếu cơ thể dung nạp quá nhiều cồn sẽ khiến cho gan "quá tải", cồn chuyển hóa thành acetaldehyde không được xử lý gây tổn thương gan, lâu dần có thể dẫn đến các vấn đề về gan như tăng men gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan...

Ngoài ra, uống nhiều bia rượu còn cản trở quá trình chuyển hóa chất béo ở gan gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Theo thống kê tại Việt Nam, hơn 90% nam giới trưởng thành sử dụng rượu bia, trong đó 20 - 25% có tình trạng gan nhiễm mỡ với tỷ lệ 10 - 15% bị xơ gan, 5 - 7% có thể dẫn tới ung thư gan.

**Giải pháp nào cho lá gan bị tổn thương?**

Sau khi phát hiện mình bị men gan cao, anh Nguyễn Đức Long đã sử dụng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ sau 1 tháng chỉ số men gan đã thuyên giảm, tuy nhiên tình trạng đau dạ dày tái phát do ảnh hưởng thuốc tây. Lo lắng về bệnh dạ dày nên anh đã dùng uống thuốc tây và tìm đến các sản phẩm thảo dược. Tình cờ anh xem được quảng cáo trên tivi giới thiệu Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ tăng cường chức năng gan và giảm tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến gan. Tìm hiểu thì biết đây sản phẩm của thương hiệu uy tín, thành phần thảo dược lành tính nên anh quyết định ra hiệu thuốc mua ngay về uống.

"Ăn uống, sinh hoạt khoa học kết hợp uống Bổ gan Tâm Bình ngày 2 lần, chỉ sau 2 tuần tôi thấy người khỏe khoắn, ăn ngon miệng, triệu chứng mất ngủ cũng giảm dần. Kiên trì sử dụng thêm 1 tháng nữa thì bất ngờ nhận được kết quả men gan đã về ngưỡng an toàn, đau dạ dày không bị tái phát. Đặc biệt, trong thời gian uống Bổ gan Tâm Bình có vài lần tôi quá chén với bạn bè

nhưng khi tỉnh dậy không có cảm giác đau đầu, mệt mỏi mà tinh lực còn khá hơn trước. Hiện tại tôi vẫn tiếp tục sử dụng Bổ gan Tâm Bình để hỗ trợ giải độc gan và tăng cường chức năng gan của mình", anh Long chia sẻ.

Bổ gan Tâm Bình là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Sản phẩm gồm: Cà gai leo, Giảo cổ lam, Rau đắng đất, Diệp hạ châu, Bạch thược, Sài hồ, Actiso cùng với 4 tinh chất là chiết xuất Khung khê, Mật nhân, chiết xuất Kế sữa được sản xuất từ nguồn không biến đổi gen chứa hơn 90% silymarin tự nhiên, Novasol Curcumin được FDA Hoa Kỳ cấp chứng nhận an toàn GRAS.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thảo dược và tinh chất được chiết xuất theo phương pháp hiện đại đã được chứng minh lâm sàng, Bổ gan Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan. Hỗ trợ bổ gan, tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bảo vệ gan. Đồng thời, hỗ trợ giảm triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém.

**Để tìm hiểu về sản phẩm Bổ gan Tâm Bình hoặc giải đáp các thắc mắc về bệnh gan, vui lòng liên hệ 0343 44 66 99 để được tư vấn.**

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0272.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/8**  
**Thế giới: Gần 594,9 triệu ca mắc Covid-19**  
Tính đến chiều ngày 14/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 594,9 triệu ca, trong đó hơn 6,45 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 giảm mạnh so với ngày hôm qua**  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14/8 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc Covid-19 giảm mạnh so với ngày trước đó, có 1.428 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày gần 6.000 ca khỏi bệnh và có 1 trường hợp tử vong.  
Trong ngày có 311.386 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 21,5 triệu mũi và trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 13,5 triệu mũi.  
Số bệnh nhân đang điều trị tăng lên 106 ca.

**Thái Bình: Đã tiêm hơn 4,09 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19**  
Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 46 bệnh nhân.  
Tính đến hết ngày 13/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4,09 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 56,85% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 22,4% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 81.287 trẻ, đạt 39,27%.

**ĐẶNG ANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0272.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0272.3831.885